



BPP เดินเครื่อง COD “Nakoso”

■ มุ่งหน้าสู่เป้า 5,300MW ■ โบกกระแสราคา 21.20บ.



ดร.กิริณ
ลิมปพยอม

นิเวศ คอนเน็คท์ - BPP เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ โรงไฟฟ้า “Nakoso” ประเทศญี่ปุ่น กำลังผลิต 543 MW มองหาโอกาสลงทุนใหม่เพิ่มเติม เพื่อบรรลุเป้าหมายมีกำลังผลิต 5,300 MW ภายในปี 68

ดร.กิริณ ลิมปพยอม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบ้านปูเพาเวอร์จำกัด (มหาชน) หรือ BPP เปิดเผยว่า บริษัทได้รับแจ้งจากบริษัท Nakoso IGC Management Co., Ltd หรือ NIMCO ซึ่งบริษัทลงทุนผ่านบริษัทย่อย [อ่านต่อหน้า 2](#) ▶

EP รุกโรงไฟฟ้าใหม่ ป้อนกำไรโตต่อเนื่อง เล็งออกหุ้นกู้ 3 พันล.

นิเวศ คอนเน็คท์ - EP แผนงานปี 64 กำไรโตต่อเนื่อง หลังยอดขายบรรจุภัณฑ์พุ่งกว่า 80% ลดลงทุนโรงไฟฟ้าเพิ่ม ทั้งใน-ต่างประเทศ ผู้ถือหุ้นไฟเขียวเพิ่มวงเงินออกหุ้นกู้เป็น 3,000 ล้านบาท

นายยุทธชินสุภักค์กุล ประธานกรรมการบริษัท อีสเทิร์น พาวเวอร์ กรุป จำกัด (มหาชน) หรือ EP เปิดเผยว่า แผนการดำเนินงานปี 64 บริษัทคาดว่าจะสามารถรักษาความสามารถในการทำกำไรให้เติบโตได้ต่อเนื่อง เนื่องจากธุรกิจบรรจุภัณฑ์มีสัญญาณที่ดีขึ้น ยอดขายเติบโตราว 80% จากปีก่อน ส่วนของธุรกิจพลังงานทดแทน บริษัทมีแผนขยายการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ ทั้งในและต่างประเทศ

ส่วนความคืบหน้าการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาด 160 เมกะวัตต์ ในประเทศเวียดนาม อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

[อ่านต่อหน้า 2](#) ▶

TMB อวดกำไรพุ่งแรง 125% ลุยรวมกิจการธนาชาตค.ค.นี้



ปิติ
ตันตเกษม

นิเวศ คอนเน็คท์ - TMB แจ้งผลประกอบการไตรมาส 1/64 มีกำไรสุทธิ 2,782 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 125% หลังค่าใช้จ่ายการตั้งสำรองฯ ลดลง วางกลยุทธ์ธุรกิจแบบระมัดระวัง หลังภาวะเศรษฐกิจยังมีความเสี่ยง

นายปิติ ตันตเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TMB เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/64 ธนาคารมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 2,782 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 125% จากไตรมาส 4/2563 [อ่านต่อหน้า 2](#) ▶



SABUY ไฟเขียวปันผล

นายจักรกฤษณ์ พาราพันธกุล ประธานกรรมการบริษัทสบายเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM โดยที่ประชุมมีมติจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.03 บาทต่อหุ้น พร้อมสรุปภาพรวมผลดำเนินงานปี 63 มีกำไรเพิ่มขึ้นกว่า 76% เทียบปี 62





BPP

Banpu Power Investment Co., Ltd ถือหุ้นใน NIMCO ที่สัดส่วน 33.5% โดยบริษัท NIMCO ถือหุ้น 40% ในโรงไฟฟ้า Nakoso Integrated Gasification Combined Cycle (IGCC) ณ จังหวัดฟูกูชิมะ ประเทศญี่ปุ่น ได้เปิดดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์(COD) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 16 เม.ย.64

สำหรับโรงไฟฟ้างัดกล่าว มีขนาดกำลังการผลิต 543 เมกะวัตต์ (MW) โดยเป็นโรงไฟฟ้าเทคโนโลยีซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีการแปลงสถานะถ่านหินให้เป็นก๊าซ (Gasification) กับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมกังหันก๊าซ (Gas Fired Combined Cycle Plant) ซึ่งมีประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟ้า



ที่สูง และลดการปล่อยมลภาวะให้อยู่ในระดับต่ำ (HELE) และมีเสถียรภาพในการจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างมั่นคงผ่านระบบสายส่งของประเทศตามสัญญาการซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ระยะยาวสามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือนในจังหวัดฟูกูชิมะครอบคลุมถึงเมืองโตเกียวและปริมณฑลในประเทศญี่ปุ่น

ทั้งนี้ บริษัท ยังคงเดินหน้าในการสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อให้บริการเป้าหมายกำลังการผลิต 5,300 เมกะวัตต์ ภายในปี 68 โดยมองหาโอกาสการลงทุนในโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในตลาดที่มีความเติบโตของความต้องการใช้ไฟฟ้าและนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาล

ด้านนักวิเคราะห์หลักทรัพย์บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) กล่าวว่าแนวโน้มผลงานไตรมาส 1/64 ของ BPP จะเติบโตจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามการ COD ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งความต้องการใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในระดับสูง ดังนั้นจึงให้เป้าหมาย 21.20 บาท และยังคงแนะนำ "ซื้อ" ซึ่งราคาเป้าหมายดังกล่าวนี้ยังไม่ได้รวมผลประกอบการจากการลงทุนในโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมในอนาคต ●



TMB

เนื่องจากค่าใช้จ่ายการตั้งสำรองฯ ที่ลดลง แม้ธนาคารจะมีการตั้งสำรองฯ จำนวน 5,480

ล้านบาท ซึ่งยังอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับภาวะปกติแต่ลดลงเมื่อเทียบกับ 8,237 ล้านบาท ไตรมาส 4/63 โดยเป็นการเตรียมพร้อมในปี 64 ทั้งนี้ จากภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่กลับเข้าสู่

ภาวะปกติ ธนาคารจึงเน้นการเติบโตธุรกิจอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะในเรื่องของการปล่อยสินเชื่อที่ต้องเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ ซึ่งแม้จะทำให้เห็นแรงกดดันต่อรายได้ดอกเบี้ย แต่ที่สำคัญกว่าคือการไม่เพิ่มความเสี่ยงให้กับงบดุลหรือคุณภาพสินทรัพย์ของธนาคาร

สำหรับแผนรวมกิจการระหว่าง TMB และ ธนชาติ ยังคงเดินหน้าได้ตามเป้าหมายไม่กระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยการรวมธนาคารจะเสร็จสิ้นได้ตามกำหนดภายในเดือนก.ค.นี้แน่นอน พร้อมเดินหน้านำวางแผนสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้กับคนไทย ●

EP

คาดว่าจะสามารถทยอยจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ตั้งแต่เดือนกันยายน 64 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาการลงทุนโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติในเวียดนามตอนกลาง ขนาดกำลังผลิตประมาณ 1,500 เมกะวัตต์ซึ่งคาดว่าจะเป็นการร่วมทุนกับผู้ผลิตไฟฟ้ารายอื่นทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงพิจารณาการลงทุนโครงการ Solar 30,000 เมกะวัตต์ของกองทัพบก ซึ่งบริษัทตั้งเป้าหมายภายใน 5 ปีจะมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นแตะระดับ 5 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้เพิ่มทุน



แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 559,504,200 บาท จากทุนจดทะเบียน 932,507,097 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,492,011,297 บาท โดยการออกหุ้นเพิ่มทุน

จำนวน 559,504,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งได้อนุมัติเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทจากเดิมวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ●



“โรบินฮู้ด” ส่งแคมเปญลุยเมืองนนท์

นิวส์ คอนเน็คท์ - “โรบินฮู้ด” เจาะตลาด ปริมาณพลประเดิมปักหมุดบุกจังหวัดนนทบุรี ส่งแคมเปญน้องใหม่ “สุดฟินของกินเมืองนนท์” รวบรวมหลากหลายร้านเด็ดยอดนิยมกว่า 5,300 ร้าน

นายธนา เขียวอัจฉริยะ ประธานกรรมการ บริษัท เพอร์เฟิล เวนเจอร์ส จำกัด ผู้พัฒนาและให้บริการ “โรบินฮู้ด” แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีสัญชาติไทย เปิดเผยว่า หลังจากที่โรบินฮู้ดได้นำเอากลยุทธ์ “โซนนิ่ง” (Zoning) มาทดลองใช้ในการทำการตลาดตามเขตพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่มีเทรนด์การเติบโตที่น่าสนใจ โดยบริษัทเริ่มต้นด้วยการเปิดตัวแคมเปญ “ฝั่งธน จะไม่ทนนท์” ไปเมื่อเดือนที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี ส่งผลให้ยอดการสั่งอาหารบริเวณพื้นที่ฝั่งธนบุรีเพิ่มสูงขึ้น

นอกจากนี้ ในเดือนมีนาคม 64 ยังพบข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการสั่งอาหารในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีที่มีปริมาณออเดอร์ (order volume) สูงสุดเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นๆ ที่อยู่นอกเขตกรุงเทพฯ รวมทั้งยังมียอดเฉลี่ยในการสั่งอาหารต่อครั้ง (ticket size) สูงสุดเทียบเท่ายอดเฉลี่ยในการสั่งอาหารจากเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นใน (inner BKK) รวมถึงมีจำนวนลูกค้าและร้านค้าที่แอคทีฟ



ธนา เขียวอัจฉริยะ

ใช้งานแอปโรบินฮู้ดเป็นประจำสูงสุดในเขตพื้นที่ปริมาณพล

ทั้งนี้ บริษัทมองเห็นถึงโอกาสและศักยภาพของจังหวัดนนทบุรีที่จะช่วยให้โรบินฮู้ดสามารถพัฒนาและขยายขอบเขตพื้นที่ในการให้บริการได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของแคมเปญใหม่ล่าสุด “สุดฟินของกินเมืองนนท์” ที่รวบรวมหลากหลายร้านเด็ด ร้านดัง ไปจนถึงร้านเล็กอร่อยล้ำจำนวนกว่า 5,300 ร้าน ครอบคลุมทั้ง 6 อำเภอ ล้วนถูกรวบรวมมาไว้บนแพลตฟอร์ม

โรบินฮู้ด

โดยบริษัทคาดหวังว่าจะช่วยเพิ่มทางเลือกที่หลากหลายให้กับลูกค้า สร้างโอกาสให้ร้านค้ามียอดขายที่เพิ่มขึ้นด้วยการไม่คิดค่าธรรมเนียมการใช้แพลตฟอร์ม (GP) รวมถึงเป็นการช่วยกระจายงานให้กับไรเดอร์ได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น โรบินฮู้ดหวังว่าบริการฟู้ดเดลิเวอรีจะมีส่วนช่วยสนับสนุนและสร้างความสุขเล็กๆ ให้คนอยู่บ้านท่ามกลางสถานการณ์โควิดที่กลับมาเข้มข้นอีกครั้ง

ภาพข่าว



PROEN ปลื้ม! ไรด์โชว์ออนไลน์คึกคัก

คุณกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทีมผู้บริหาร บริษัท บมจ. โปรเอ็น คอร์ป (PROEN) พร้อมด้วย คุณสุวิมล ศรีโสภาคีจิต ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และทีมผู้บริหาร ร่วมงานไรด์โชว์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยมีผู้เข้าร่วมชมไลฟ์สดอย่างคึกคัก ทั้งนี้ บริษัทเปิดขายหุ้นไอพีโอจำนวน 86 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 3.25 บาท ระหว่างวันที่ 21-23 เม.ย.64 คาดเข้าเทรด 29 เม.ย.นี้

ผู้ถือหุ้น BIZ อนุมัติปันผล 0.15 บาท/หุ้น

นายวุฒิมพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการ บริษัท บิสซิเนสสโอะไลमेंท์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ พร้อมคณะกรรมการบริษัทฯ ถ่ายภาพร่วมกันภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยที่ประชุมได้อนุมัติเป็นเอกฉันท์ผ่านทุกวาระและอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากงวดผลการดำเนินงานในปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท กำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 22 เม.ย. 64 พร้อมฉายภาพธุรกิจปี 64 โตก้าวกระโดดจากงานในมือรอรับรัฐรายได้ (Backlog) กว่า 2,394 ล้านบาท ททยอยส่งมอบทั้งหมดภายในปีนี้

